

"ธนุ" ชื่นชมครูฮีโร่ ช่วยนร.เหตุชายคั่งบุงโรงเรียน

นำเสนอเมื่อ : 23 พ.ย. 2566

'ธนุ' ชื่นชมครูฮีโร่ ช่วย นร. เหตุชายคั่งบุงโรงเรียน สั่งทุก รร. ชักซ้อมแผนเผชิญเหตุจริงจัง

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รักษาการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์ชายจิตเวช อาการคลุ้มคลั่ง บุกกรูเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ สั่งกัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) และกอบเหตุให้มีต้วงไล่ฟันคณะครูและนักเรียนนั้น ทันทีที่ทราบเหตุ ได้มอบหมายให้ ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. และผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นักจิตวิทยาโรงเรียน เจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอคอนสาร และหน่วยกู้ภัยรวมกตัญญูอำเภอคอนสาร จ.ชัยภูมิ ลงพื้นที่ระงับเหตุและติดตามสถานการณ์

ศูนย์ความปลอดภัย สพฐ. รายงานว่า ขณะที่นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกือบ 100 คน กำลังเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงในช่วงเช้านั้น ได้มีชายจิตเวชซึ่งถูกรักษาจนสงบ บุกเข้ามาในโรงเรียน ตะโกนเสียงดังและใช้มีดวิ่งไล่ฟันครูและนักเรียน คณะครูได้รวมกันช่วยนักเรียนให้วิ่งหนีไปหลบซ่อนตัวภายในอาคารเรียนได้อย่างปลอดภัยทุกคน และปรากฏว่า นายธวัชชัย ดวงธรรม ครูผู้สอนรายวิชาพลศึกษา ได้ปกป้องนักเรียน ต่อสู้กับชายคั่งบุงจนตัวเองได้รับบาดเจ็บที่มือและแขน หน่วยกู้ภัยรวมกตัญญูอำเภอคอนสาร ได้ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้น และส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาลคอนสาร จ.ชัยภูมิ ขณะนี้ ปลอดภัยแล้ว และสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้จัดนักจิตวิทยาโรงเรียน เพื่อเข้าไปดูแลสภาพจิตใจนักเรียนและครูอย่างใกล้ชิด

“เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดจากชายจิตเวชที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียน แม้ครั้งนี้ มีเพียงครูหนึ่งท่าน ที่ได้บาดเจ็บเล็กน้อย นักเรียนทุกคนรอดปลอดภัยดี แต่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นในโรงเรียน จึงขอชื่นชมคุณครูธวัชชัย ดวงธรรม ที่คิดถึงความปลอดภัยของนักเรียนมากกว่าชีวิตของตนเอง ต่อสู้กับบุกรุกอย่างมีสติและกล้าหาญ จนคุณครูคนอื่นๆ มีเวลาอพยพนักเรียนปลอดภัยทุกคน ตนได้แจ้งเขตพื้นที่และโรงเรียนทุกแห่ง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานปกครองและสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้มีข้อมูลและสามารถวางแผนป้องกัน รับมือ กรณีชุมชนมีบุคคลผู้เสี่ยงมีพฤติกรรมรุนแรง และได้นโยบายโรงเรียนให้เฝ้าระวังความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติ ให้มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมการเผชิญเหตุอยู่เสมอ และ สพฐ. กำลังพิจารณาสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงการติวเข้มทักษะครู นักเรียน เพื่อให้พร้อมเผชิญเหตุที่ไม่คาดคิด เพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์](#) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566